

## **Phòng tránh bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết nóng ẩm**

Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ độ cao, thời tiết nóng, ẩm độ trong không khí cao nên gia súc, gia cầm kém ăn, giảm sức đề kháng, dễ mắc cảm với các loại bệnh: tiêu chảy, viêm phổi, tai xanh, cầu trùng, hen xuyên (CRD), tụ huyết trùng...

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết, môi trường như vậy, người chăn nuôi cần lưu ý tới các biện pháp sau:

### **1. Chuồng trại**

Nên làm ở vị trí cao ráo, dễ thoát nước, tốt nhất nên làm theo hướng đông nam, đảm bảo thoáng mát và tránh gió lùa. Có hệ thống giàn phun mưa, quạt thông gió, làm mát trong chuồng nuôi. Trồng cây xanh xung quanh chuồng và các loại cây dây leo như: bìm bìm, mướp, sắn dây... leo lên mái để tạo bóng mát và giảm nhiệt độ chuồng nuôi. Thực hiện vệ sinh cơ giới chuồng trại sạch sẽ hàng ngày để làm mát cho vật nuôi.

### **2. Công tác vệ sinh thú y**

Tăng cường quản lý việc ra vào khu chăn nuôi, mặc quần áo bảo hộ và sát trùng tốt người và phương tiện. Vệ sinh và phun thuốc sát trùng định kỳ bằng các loại thuốc: iodine 10%, benkocid, virkon... Chuồng lợn, gia cầm nên có hồ sát trùng trước cửa chuồng nuôi. Phát quang bụi rậm và khơi thông cống rãnh, triệt để thu gom và xử lý tốt chất thải.

Tiêm phòng các loại vacxin cho vật nuôi. Chủ động khai báo, phát hiện, cách ly, điều trị kịp thời gia súc, gia cầm ốm và có biện pháp xử lý hợp lý gia súc, gia cầm chết không để dịch bệnh lây lan. Diệt côn trùng và đánh chuột định kỳ.

### **3. Chăm sóc quản lý**

#### **3.1. Đối với trâu bò**

Cho ăn tăng và đầy đủ thức ăn xanh từ 15 – 35 kg/con và giảm lượng thức ăn tinh 0,5 – 1,0 kg/con/ngày, cho ăn vào lúc trời mát. Cung cấp đầy đủ nước sạch và mát, bổ sung các chất điện giải ADEBkomplex và muối ăn (20g/con/ngày). Không cho trâu bò làm việc ngoài trời nắng. Thực hiện chăn thả và đi làm buổi sáng mát từ 6 – 9 giờ, buổi chiều từ 16 – 19 giờ. Tắm cho trâu bò 1 – 2 lần/ngày, buộc ở nơi có

cây xanh bóng mát. Không vận chuyển trâu bò vào lúc trời nắng. Tiêm phòng cho trâu bò các loại vaccin: nhiệt thán, tụ huyết trùng, lở mồm long móng để tăng khả năng phòng bệnh.

### ***3.2. Đối với lợn***

Giảm mật độ chuồng nuôi và giữ nhiệt độ chuồng nuôi ổn định từ 25 – 30 độ C. Dùng núm uống tự động để cung cấp đầy đủ nước sạch, mát cho lợn. Tắm lợn 1 – 2 lần/ngày. Đảm bảo cung cấp đầy đủ thức ăn có chất lượng theo yêu cầu các độ tuổi lợn, chia nhỏ thức ăn làm nhiều lần/ngày và cho ăn vào lúc sáng mát hay chiều tối.

Bổ sung các chất điện giải, ADEBkomplex, vitaminC vào thức ăn, nước uống. Chủ động tiêm phòng các loại vaccin: dịch tả, suyễn, tụ máu, tai xanh, lở mồm long móng... và phòng bệnh bằng trộn kháng sinh vào thức ăn định kỳ cho lợn. Tẩy giun sán, tiêm nội ngoại ký sinh trùng. Không vận chuyển lợn vào lúc trời nắng nóng.

### ***3.3. Đối với gia cầm***

Nuôi với mật độ vừa phải. Nếu trời nóng: vận hành hệ thống làm mát hay thả gà ra vườn, gốc cây xung quanh chuồng. Tăng số lượng máng uống và cung cấp đầy đủ nước sạch. Cho ăn thức ăn chất lượng tốt, không bị ôi thiu, mốc, có độc tố. Giảm các thức ăn có hàm lượng tinh bột cao để tránh sinh nhiệt. Cho gà ăn vào lúc trời mát sáng sớm hay chiều tối.

Tăng cường dùng các loại vitamin và chất điện giải, ADEBkomplex, vitaminC. Tăng cường canxi cho gà mái đẻ. Thường xuyên chải mồng và thay chất độn chuồng. Tiêm phòng các loại vaccin đối với vịt: dịch tả, viêm gan siêu vi trùng, cúm... Đối với gà: gà rù, hen suyễn(CRD), gumboro, cúm... Sử dụng các loại kháng sinh phòng bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, cầu trùng như: ampicoli, tylan, anticox... để tăng khả năng miễn dịch và sức đề kháng. Không vận chuyển gia cầm vào thời điểm nắng nóng./.